

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1240/STTTT-TTBCXB

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 4 năm 2024

V/v tuyên truyền Chương trình Jazz quốc tế
lần thứ I - Nha Trang 2024

Kính gửi:

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 3603/KH-UBND ngày 05/4/2024 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn thông tin, tuyên truyền về Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024 theo Thông cáo báo chí về Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

(Kèm theo Thông cáo báo chí)./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (VBĐT để b/c);
- Sở VH TT (VBĐT);
- Trung tâm Công TTĐT tỉnh (VBĐT);
- Lưu: VT, TTBCXB (H).

GIÁM ĐỐC



Phạm Quốc Hoàn



THÔNG CÁO BÁO CHÍ



Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I – Nha Trang 2024, đây là chương trình Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình là một chuỗi các hoạt động âm nhạc quy tụ nhiều ca sĩ, ban nhạc Jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế, nhằm giới thiệu tới khán giả, du khách về sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn của nhạc Jazz trên toàn thế giới và dòng chảy của Jazz tại Việt Nam.

Các hoạt động âm nhạc tại Festival nhằm hướng đến chinh phục khán giả đại chúng, đồng thời làm hài lòng giới chuyên môn bởi sự kết hợp mới mẻ giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đa dạng về thể loại từ Classic, Bossa Nova tới Jazz Funk, World Music.

Hướng tới đây sẽ là chuỗi hoạt động biểu diễn âm nhạc quy mô quốc tế sẽ được tổ chức thường niên tại Thành phố biển Nha Trang, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, để Nha Trang thành điểm đến của du lịch và âm nhạc.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Nhà Hát lớn Hà Nội (Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa) chủ trì, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục hợp tác Quốc tế phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hoà tổ chức, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 100 Nghệ sĩ, ban nhạc Việt Nam và các nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế đến từ Mỹ, Singapore và Hàn Quốc.

Chương trình sẽ kéo dài 5 đêm từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024 với các chủ đề âm nhạc Jazz hấp dẫn tại hai địa điểm của Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: Quảng trường 2/4 và Sân Bóng Thanh Niên, cụ thể như sau:

*** Quảng trường 2/4, Đ. Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa**

+ Ngày 27/4: Chương trình Khai mạc với chủ đề THE SPOTLIGHT OF JAZZ

+ Ngày 29/4: Chủ đề THE LATIN NIGHT

+ Ngày 1/5: Chương trình BỀ MẠC VỚI JAZZ FLOWS

*** Sân bóng Thanh Niên, P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa**



+ Ngày 28/4: Chủ đề LIVING THE LEGEND

+ Ngày 30/4: Chủ đề THE COLLECTION

Qua Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I, tỉnh Khánh Hòa muốn giới thiệu với nhân dân và du khách hình ảnh về một điểm đến an toàn, một vùng đất đầy năng động, mến khách, tích cực phát triển và hội nhập bằng chính những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của quê hương Khánh Hòa nói riêng. Chương trình cũng hy vọng sẽ đem đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm mới về Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để du khách đến tìm hiểu, trải nghiệm và thưởng thức.

Xin trân trọng cảm ơn!

